

มติที่ประชุม
การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	- ไม่มี -
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภา วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้คำปรึกษา และแนะนำเพื่อการพัฒนาแก่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ก่อนจะมี การประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบต่อไป และให้รายงานผล การดำเนินการแก่สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน (เพิ่มเติม)	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อ เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ทั่วไป และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ก่อนเสนอสภาสถาบัน ให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป ๒.ให้นำข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามแผนที่กำหนดไว้
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ เปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการ วิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล จำนวน ๒ ท่าน เพื่อเสนอสภา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ	- ไม่มี -
นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ผู้ตรวจมติย่อการประชุม